

ใบงานที่ 1 วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และกำหนดมาตรการดำเนินงาน

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	มาตรการที่ต้องปรับ		
				รพ.	สสอ.	สสจ.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการสาธารณสุขชายแดน และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีประสิทธิภาพ						
เป้าประสงค์ที่ 1 การสาธารณสุข ชายแดน และการ สาธารณสุขในเขต พื้นที่เศรษฐกิจ พิเศษของจังหวัด มาตรฐานสากล	อัตราการลดลงของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำในพื้นที่ชายแดน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	- ไข้หวัดนก	- ไม่พบผู้ป่วย	ไม่มี	- ใช้มาตรการเดิม	- ใช้มาตรการเดิม	- ใช้มาตรการเดิม
	- เอดส์	- เอดส์ ผลงาน 6 เดือน ลงทะเบียน 35 ราย (พื้นที่ชายแดน และ SEZ)	- ต่างตัวเข้าเมืองผิดกฎหมายไม่สามารถขายบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวได้ - ไม่มีയാด้านให้คนใช้ต่างด้าวกรณีเข้ามาอาศัยอยู่ในไทยแบบผิดกฎหมาย และไม่ยอมกลับไปรับยาต้านเอดส์ กัมพูชา	- เร่งรัดการขายบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว		- เน้นมาตรการการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
	- วัณโรคปอด	- วัณโรคปอด ผลงาน 6 เดือน ปี 59 ขึ้นทะเบียนรักษา(TB03) จำนวน 67 ราย ปี 60 จำนวน 160 ราย (พื้นที่ชายแดนและ SEZ)	- อัตราการขาดยาและเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น - ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาเพิ่มสูงขึ้น ทราบผลการส่งตรวจเพาะเชื้อ และการตรวจ DST ล่าช้า - การคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายเข้าถึงยาก โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานข้ามชาติ (ผิดกฎหมาย)	- เร่งรัดการค้นหาในประชากรกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายให้เพิ่มมากขึ้น - ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยตามมาตรฐานให้หายและกินยาครบ	- ระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่าง รพ. สสอ. และ รพสต. ให้เร็วขึ้น เพื่อกำกับการกินยา (DOT) และเยี่ยมบ้านอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	- เร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง - เน้นมาตรการรักษาผู้ป่วยวัณโรคทั้งคนไทย และแรงงานต่างด้าว (ไร้สิทธิ) ให้เข้าถึงระบบการรักษาให้เร็วยิ่งขึ้น
อัตราการลดลงของโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ - อุบัติเหตุทางถนน(ทั้งจังหวัด)	- ข้อมูล 6 เดือนปี 59 พบผู้ป่วยเสียชีวิต 128 คน ปี 60 พบผู้ป่วยเสียชีวิต 102 คน พบว่าลดลง 26 คน					

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	มาตรการที่ต้องปรับ		
				รพ.	สสอ.	สศจ.
	- โรคจากการประกอบอาชีพ	ไม่มีข้อมูล				มอบหมายผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน
	- ยาเสพติด(เขต SEZ)	- ข้อมูลปี 59 พบผู้เสพ/ผู้ติด 74 ราย ปี 60 พบผู้เสพ/ผู้ติด 42 ราย ลดลง 18 ราย	ไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดได้ การค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดในชุมชนค่อนข้างลำบากและมีความเสี่ยง	ทั้งรพ.และสสอ.ควร 1. เสริมสร้างความรู้ในชุมชนด้านด้านการบำบัดรักษาให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด 2. ส่งเสริมโครงการ To Be Number One เพื่อป้องกันผู้เสพรายใหม่ 3. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว		1. เน้นนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจน 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน 3. สนับสนุนวิชาการ/สื่อในการดำเนินงานให้เกิดมาตรฐาน
	จำนวนนวัตกรรมบริการเพื่อการรองรับการสาธารณสุขชายแดนและการสาธารณสุขในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	- ยังไม่มี - กำลังพัฒนาคลินิกPremium				

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	มาตรการที่ต้องปรับ		
				รพ.	สตอ.	สตจ.
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาสถานบริการสาธารณสุขของจังหวัดสระแก้วเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในด้านการจัดการระบบสุขภาพ การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค การตอบโต้และเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพโดย การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชน						
18. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่สาธารณสุขชายแดน	34. ร้อยละ 100 ของรพ.ในจังหวัด และร้อยละ 100 ของรพ.สต.ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีผู้ประสานงานด้านภาษา (รพ. 9 แห่ง รพ.สต. 6 แห่ง)	- มี รพ. 3 แห่ง คือ อรัญฯ ตาพระยา และ รพ.คลองหาดที่มีผู้ประสานงาน 33.3% รพ.สต. ยังไม่มี - ไม่มีโครงการ รองรับขีดเงินทั้งระดับจังหวัด และอำเภอ	- นโยบาย/กรอบไม่ชัดเจน ไม่มีกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน และเป็นรูปแบบมาตรฐาน - ขาดข้อมูล base line และกำหนดนิยามการวัดที่ชัดเจน - งบประมาณมีจำกัด	- One Stop Servic บริการชาวต่างชาติระดับอำเภอ	ปรับปรุง จัดทำแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับภาษา	
	35. ร้อยละ 100 ของจนท. ผู้รับผิดชอบงานรพ. 3 คน และรพ.สต.ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 คน สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือเขมรได้(รพ. 9 แห่ง รพ.สต. 6 แห่ง)	ไม่มีโครงการรองรับขีดเงินทั้งระดับจังหวัด และอำเภอ	- ยังไม่ได้สำรวจ /กำหนดนิยามเรื่องผู้ประสานด้านภาษาที่ชัดเจน เช่น ระดับของการสื่อสาร - พื้นที่มองว่าไม่มีปัญหาเรื่องการให้บริการกับชาวต่างชาติ	- ดึงศักยภาพทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษา มาเป็นจิตอาสาตามความจำเป็น		

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค	มาตรการที่ต้องปรับ		
				รพ.	สตอ.	สตจ.
19. โครงการพัฒนาระบบจัดการสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค การตอบโต้และเฝ้าระวังโรค และภัยสุขภาพ ระบบบริการ เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่	36. ร้อยละของสถานบริการได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	- มีโครงการสร้างความตระหนักรู้ 11 กิจกรรม ส่วนใหญ่เน้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-กัมพูชา และการช่วยเหลือด้านการแพทย์ระหว่างประเทศ - รายงานการเฝ้าระวัง วัคซีน และโรคระบาดตามแนวชายแดน - จัดทำฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระแก้วและพื้นที่ SEZ	- การเคลื่อนย้ายประชากร แรงงานการจัดทำทะเบียน/ควบคุมชาวต่างชาติทำได้ยาก - ขาดความสมบูรณ์ของข้อมูล ต้องมีการทบทวน และปรับปรุงฐานข้อมูล โดยเครือข่าย	- จัดทำทะเบียน/ขึ้นทะเบียนฯ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมระบบบริการ - พัฒนาระบบ Service Plan เพื่อรองรับบริการ	- จัดระบบเฝ้าระวัง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างชายแดน ระดับอำเภอ ดำเนินการอัปเดต และยืนยันข้อมูลในโปรแกรม	ควบคุม กำกับ และติดตามข้อมูล และสท่อนปัญหา
สาธารณสุขชายแดน	37. ร้อยละของอำเภอมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง	โครงการเตรียมความพร้อมฯ 1. จัดทำคำสั่ง/โครงสร้าง ICS 2. จัดทำคำสั่งทีม SAT 3. เตรียม EOC 4. จัดทำแผนสาธารณสุขภัย 5. เปิดศูนย์ EOC หรือ ซ้อมแผนฯ	- มีแค่ 2 แห่ง ที่ดำเนินการ 1-5 คือ โคนสูง และ คลองหาด	CUP ที่เหลือดำเนินการ ให้แล้วเสร็จ	- สรุปแผนฯ - SOP ตอบโต้สาธารณสุขภัย นำร่อง กรณีใช้หัวหน้า	